

# Đồng hành với doanh nghiệp

Với rất nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương thực sự là người bạn đồng hành với doanh nghiệp và ngày càng thu hút nhiều doanh nhân tham gia vào hội.



Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của huyện Kiến Xương phát triển ổn định trong 6 tháng đầu năm 2019.

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thịnh Vương (thị trấn Thanh Nê) hiện đang thực hiện quá trình chuyển đổi công nghệ từ sản xuất gạch đất nung sang gạch không nung nên đòi hỏi nhiều nguồn vốn đầu tư. Thêm vào đó, giá nguyên liệu đầu vào: đất, than, củi, điện tăng dẫn đến chi phí sản xuất

khoa học công nghệ mới và mở rộng quy mô sản xuất nhưng chưa thực hiện được do vướng mắc về mặt bằng và không thể tiếp cận được nguồn vốn vay. Nếu tình trạng này còn kéo dài, việc bảo đảm việc làm, thu nhập cho 50 cán bộ, công nhân là rất khó, doanh nghiệp có thể rơi vào bế tắc.

Cũng giống như Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thịnh Vương, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương gặp nhiều khó khăn do tác động của sự cạnh tranh trên thị trường, biến động về giá cả hàng hóa, thời tiết bất thuận và dịch bệnh ở gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Toàn huyện có 358 doanh nghiệp thì có tới 130 doanh nghiệp rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng, dừng hoạt động, thậm chí giải thể. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện chia sẻ: Cộng đồng doanh nghiệp trong huyện chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh dịch vụ, vận tải, xăng dầu, tài chính tín dụng, may mặc và nước sạch. Được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện nên phần lớn các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất ổn định, có bước

phát triển khá, giải quyết việc làm cho trên 35.000 lao động của địa phương. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp không thể vượt qua những khó khăn trước sức ép cạnh tranh trên thị trường, thiếu vốn đầu tư, một số cơ chế, chính sách của Nhà nước chậm được đổi mới và bản thân chủ doanh nghiệp yếu về trình độ quản lý, điều hành phát triển doanh nghiệp.

Trước những khó khăn các doanh nghiệp đang gặp, Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương đã tích cực vào cuộc chia sẻ, giúp đỡ. Nhằm nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, Hội đã phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn cho hội viên. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã tổ chức cho gần 500 lượt hội viên tham gia 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều hành, marketing, bán hàng trên mạng xã hội; tham gia thương mại điện tử; kiến thức pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế và bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Trung Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần

Xây dựng Minh Trung (thị trấn Thanh Nê) cho biết: Tham gia các lớp tập huấn, tôi cũng như các chủ doanh nghiệp khác được nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh đúng hướng hơn. Điều quan trọng nữa là chúng tôi nắm được các quy định của pháp luật để thực hiện nghiêm túc, tránh bị vi phạm do thiếu kiến thức pháp luật dẫn tới những thiệt hại không đáng có.

Qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết, giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm của nhau; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư duy trì, mở rộng quy mô sản xuất. Đặc biệt, lãnh đạo Hội thường xuyên trực tiếp tới các doanh nghiệp động viên, chia sẻ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Hội tổng hợp những khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp đang gặp phải, kịp thời thông tin, phản ánh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cấp chính quyền từ tỉnh tới huyện để xem xét giải quyết, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định.

**KHẮC DUẤN**

## Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Nghị quyết hướng đến năm 2030 nông nghiệp Việt Nam đứng trong 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản đứng trong 10 nước hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp nông nghiệp được xác định có vai trò trụ cột trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có từ 80.000 - 100.000 doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả, trong đó khoảng 3.000 - 4.000 doanh nghiệp có quy mô lớn và từ 6.000 - 8.000 doanh nghiệp có quy mô vừa...

## Ngành nông nghiệp rà soát các điều kiện kinh doanh

(nhandan.com.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà soát, tổng hợp các điều kiện đầu tư, kinh doanh được quy định tại 6 luật gồm: Thủy sản, Lâm nghiệp, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và 7 nghị định.

Theo thống kê, có 269 điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; bổ sung thêm một ngành nghề "Đàng kiểm tàu cá" đã được quy định tại Điều 68 Luật Thủy sản, Điều 56 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Bộ cũng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật các điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức rà soát các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ xây dựng luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

## Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam ứng dụng công nghệ viễn thám vào sản xuất lúa



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ vừa ký thỏa thuận dự án "Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tác các nền kinh tế mới nổi - giai đoạn 3" (RIICE).

Theo đó, Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ sẽ tài trợ không hoàn lại 365.000 Franc Thụy Sĩ, tương đương 82% tổng giá trị dự án nhằm thực hiện những bước cuối cùng để thể chế hóa và tích hợp RIICE vào hệ thống theo dõi canh tác và sản xuất lúa chính thức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đóng góp 18% kinh phí dự án. RIICE sử dụng tin hiệu vệ tinh được cung cấp miễn phí để từ đó tạo ra và cung cấp các thông tin hữu ích cho các cơ quan liên quan như bản đồ diện tích canh tác lúa, số liệu về diện tích lúa, năng suất lúa...

Nhờ vào số liệu này, các cơ quan liên quan có thể dễ dàng theo dõi thực trạng sản xuất lúa cũng như bản đồ theo dõi hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, từ đó giúp nông dân và chính quyền địa phương phản ứng kịp thời và hiệu quả hơn.

**PHẠM HƯNG**

Từ đây, đường ĐH.01 (đường 220A) đoạn còn lại từ dốc Búng, xã Việt Hùng đến bến Rống, xã Hiệp Hòa đã xuống cấp rất nghiêm trọng, mặt đường nhỏ hẹp, khó khăn trong việc đi lại của người dân các xã Hiệp Hòa, Song Lãng, Xuân Hòa, Việt Hùng... Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.01 đoạn còn lại từ dốc Búng, xã Việt Hùng đến bến Rống, xã Hiệp Hòa được triển khai thi công từ tháng 5/2019 có chiều dài 4,2km. Tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, bề rộng nền đường 9m, trong đó mặt đường phần xe chạy 7m, bề rộng lề đường mỗi bên 1m. Riêng đoạn đầu tuyến từ km0 đến km0+344 thi công theo hiện trạng bề rộng mặt đường 5,5m, bề rộng lề đường bằng bề rộng rãnh thoát nước hiện tại hai bên đường, mặt đường tôn thêm lớp bê tông nhựa hạt trung dày 7cm trên mặt đường cũ. Ngoài ra còn thi công các công trình trên tuyến như rãnh thoát nước dọc qua khu dân cư, các cống ngang đường, kè mái taluy bên trái tuyến đoạn qua ao trước cổng trường học và bên phải tuyến đoạn qua sông, hệ thống bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến...

Sau hơn 2 tháng tích cực triển khai thi công, đến nay đã hoàn thành trên 20% khối lượng công trình với các hạng mục như đào nền đường được

## VỮ THƯ

# Đồn sức thực hiện tiêu chí giao thông

Trong xây dựng nông thôn mới, giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng để tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí khác. Để đạt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019, hiện nay huyện Vũ Thư đang huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.



Thi công đường ĐH.01 (đường 220A) đoạn còn lại từ dốc Búng, xã Việt Hùng đến bến Rống, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư).

900m/4,2km, thi công mương thủy lợi được 700m/3,1km, các cấu kiện đúc sẵn đã thi công được 150/650 cái rãnh thoát nước dọc. Đại diện nhà thầu, ông Trần Văn Quỳnh, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ

phần Thịnh Vương TVT cho biết: Xác định đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm nên ngay sau khi nhận được mặt bằng, nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi

công đẩy nhanh tiến độ công trình. Mặc dù thời hạn hợp đồng của dự án hoàn thành trong năm 2020 nhưng nhà thầu phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2019, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật. Tuy nhiên hiện

nay, còn vướng khoảng 100m mặt bằng, nhà thầu mong muốn địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công đóng bộ trên toàn tuyến.

Cùng với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.01, hiện nay tuyến đường ĐH.07A và tuyến nhánh đoạn từ ngã ba giáp đường ĐH.07 đi qua UBND xã Trung An đến nhà thờ An Lạc cũng được liên danh nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây lắp 5 Thái Bình và Công ty TNHH Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ. Công trình được triển khai thi công từ giữa tháng 5/2019, đến nay đã thi công xong các hạng mục chính như đào khuôn đường, san lấp nền cát, thi công cấp phối đá dăm. Trong thời gian tới, liên danh nhà thầu sẽ tiếp tục thi công hệ thống thoát nước dọc hai bên đường qua khu dân cư, hoàn thiện mặt đường và hệ thống biển báo hiệu an toàn giao thông trên toàn tuyến. Được biết, giá

# Làm giàu từ trồng trọt kết hợp chăn nuôi

Đến xã Chương Dương (Đông Hưng) hỏi thăm ai cũng biết chị Phạm Thị Chè ở thôn Số là hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi. Trên diện tích 1.800m<sup>2</sup> đất chuyển đổi, chị kết hợp trồng trọt và chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó chị đã đưa gia đình thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Chị Chè cho biết, trước đây tôi cũng làm nông nghiệp, ngoài ruộng khoán còn thuê thêm ruộng của các hộ không cấy để cấy lúa chất lượng cao, để tiêu thụ. Đến nay, khu chuyển đổi của gia đình chị đã có đầy đủ các loại cây ăn quả như mít, ngô, khoai, ớt và rau màu các loại, được phân

chia thành các khu nhất định rất khoa học. Đặc biệt, chị Chè trồng được hơn 80 cây mít đã cho thu hoạch, vụ này mít rất sai quả, hiện chị đang cắt bán với giá 15.000 đồng/kg. Mỗi vụ chị thu nhập hàng chục triệu đồng từ mít. Ngoài ra, chị còn nuôi hàng trăm con gà, vịt, nuôi cá giống thu hoạch 2 vụ/năm với 3 tạ/vụ... Chị Chè tâm sự: Khi cây trồng đang lên xanh tốt thì gặp bão đổ hết, ứ đọng nước thì rễ chết hết, tiếc lắm, chỉ biết đứng nhìn vườn cây rơi khốc. Qua tìm hiểu tôi thấy cây mít quả để tiêu thụ, giá cao nên trồng lại các cây đã chết bằng mít. Đến nay, hơn 10 cây mít đã cho thu hoạch được 3 năm. Cá

giống thì tôi cho ăn cám, ăn cỏ, nuôi cá giống để, thu nhập cao hơn nuôi cá thịt. Trừ chi phí, gia đình chị Chè thu lãi mỗi năm trên 70 triệu đồng. Vừa qua, gia đình chị có 15 con lợn, trong đó có 5 con lợn nái và 10 con lợn thịt bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau khi tiêu diệt, khử trùng chuồng trại, chị đã mua con giống khác như gà, vịt, chim bồ câu và chó về nuôi thay thế lợn để không làm giảm thu nhập của gia đình.

Không chỉ phát triển kinh tế bằng mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả, chị Chè còn nhận thêm một mẫu ruộng cấy lúa chất lượng cao như

BC15, TBR225, đầu tư mua một máy cày nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp của gia đình.

Không cam chịu đói nghèo, thất bại không nản, chịu thương chịu khó, làm giàu chính đáng nên chị Phạm Thị Chè đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng là hội viên xuất sắc trong phát triển kinh tế và nuôi dạy con ngoan, 5 năm liền gia đình chị đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa tiêu biểu". Chị Lại Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chương Dương cho biết: Chị Phạm Thị Chè là một trong những hội viên làm kinh tế giỏi. Mô hình phát triển kinh tế của chị mang lại hiệu quả cao, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra toàn xã.

**THU HIỀN**



Mỗi vụ chị Chè thu nhập hàng chục triệu đồng từ mít.